



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๑๖

ที่ ทส.๑๖๐๕.๒๓/ว ๑๖๕๒ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ ๑๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับรายละเอียดสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ <https://www.forest.go.th/protect>

(นายสมบูรณ์ วีรบัณฑิตกุล)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สำเนา



คำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ที่ ๑๖ /๒๕๖๔
เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๗๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ นั้น

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าพิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า และส่วนป้องกันและกักการพิเศษ ในงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

๑. การสืบสวนคดีเกี่ยวกับการป่าไม้ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินคดี การบังคับคดี การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ รวมทั้งการรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน เพื่อประสานงานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
๓. ติดตาม การจัดการกับของกลางในคดีป่าไม้ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตอบข้อหารือด้านกฎหมายและความเห็นทางกฎหมาย แก่บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โดยปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงนาม) สมบูรณ์ อีร์บัณฑิตกุล
(นายสมบูรณ์ อีร์บัณฑิตกุล)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สำเนาถูกต้อง

ส.ค.อ.หญิง

(บุญภา ชุมทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

แนบท้ายคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ ๑๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	ให้ไปปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๑	นายปิยะ แข่งเพ็ญแข	นิติกรชำนาญการ	๓๐๐๒	-ประจำส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า ส่วนป้องกันและกิจการพิเศษ	
		ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า			
		สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ (สระบุรี)		-ประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ ๑ (ภาคกลาง) อีกหน้าที่หนึ่ง	
		ปฏิบัติราชการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า			
				จำนวน ๑ ราย	